



THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH – NĂM PHỤNG VỤ 2018

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Quý Linh mục, Tu sĩ, Chủ nhật sinh
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

Trước hết, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn khi kết thúc một năm Phụng vụ trong ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, vị Cha Chung của Hội Thánh hoàn vũ và các phẩm trật trong Hội Thánh Việt Nam, chúng ta đã có dịp lưu tâm cùng cố mái ấm gia đình, đặc biệt chuẩn bị cho các bạn trẻ trong cộng đoàn bước vào đời sống hôn nhân gia đình một cách có ý thức. Cũng xin chân thành cảm ơn mọi thành viên trong gia đình Giáo phận đã thương cộng tác và chia sẻ với chúng tôi, các mục tử của anh chị em trong mọi hoạt động mục vụ và các cử hành phụng tự suốt một năm qua. Chúng ta cũng nhìn lại để nhận ra những thiếu sót còn tồn đọng và nỗ lực để hướng đến hoàn thành các chương trình thăng tiến cộng đoàn gia đình, Giáo xứ và Giáo phận trong năm Phụng vụ mới này.

Như anh chị em đã biết, với năm Phụng vụ 2018 này, chúng ta bước qua năm thứ hai của chương trình mục vụ gia đình của Giáo hội Việt Nam theo ý hướng của Hội Thánh hoàn vũ để hoàn thiện đời sống hôn nhân và gia đình trong niềm vui của tình yêu. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai điểm cần quan tâm trong năm Phụng vụ 2018 này:

Trước tiên, chúng ta cùng chia sẻ những gợi ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam về những hoạt động cụ thể tại các giáo xứ trong năm mục vụ **“Đông hành với các gia đình trẻ”** như sau:

- 1- Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích;
- 2- Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ;
- 3- Tổ chức Thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình;
- 4- Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như: sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình;
- 5- Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt là gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ;
- 6- Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “cộng đoàn Giáo hội cơ bản”.

Trong những đề nghị trên đây, tôi muốn mời gọi quý Cha quản xứ, quý Tu sĩ nam nữ và Hội đồng Mục vụ cố gắng thực hiện ngay từ mùa Vọng này một vài hoạt động cụ thể thích hợp với hoàn cảnh Giáo xứ của mình, như “tổ chức Thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối”, “tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ” và đặc biệt khuyến khích các gia đình trẻ thường xuyên tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

Thứ đến, mùa Vọng năm nay cũng là thời điểm khởi đầu công việc phục vụ của các Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ mới tại các Giáo xứ, Giáo họ. Cầu mong tinh thần khiêm tốn phục vụ của các tân thành viên trong HĐMV phát huy tinh thần tham gia của toàn thể cộng đoàn, để đồng tâm hợp lực với quý Cha quản xứ xây dựng cộng đoàn dân Chúa vững mạnh trong đức tin, đức cậy và lòng mến Chúa, yêu người.

Mùa Vọng hướng chúng ta về một đời sống Kitô hữu thông hiệp với mẫu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa giáng trần là “Đường, Sự Thật và Sự Sống” và là Đấng “Emmanuel” đến và ở lại với từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta.

Nguyện xin tinh thần tinh thức, hoán cải thâm nhuần và dẫn đưa cộng đoàn dân Chúa Giáo phận bước vào nhịp sống mùa Vọng tràn đầy phúc ân.

Nguyện chúc quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chủ nhật sinh và từng thành viên trong gia đình Giáo phận hưởng trọn vẹn niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2018 sắp đến.

Giám mục của Anh Chị Em,



Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục giáo phận Đà Nẵng